

TASCO - ไม่ไหว ก็แค่ ไม่ฝัน

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

ที่มา ในลี้จั่วหัว...

เรื่องเล่าของชาวหุ้น ก็มักจะมียุ่เรื่องหนึ่งแหละนะ ที่เขามักจะพูดว่า เวลาพูดนะ มันง่าย แต่เวลาจะต้องทำนี่สิ มันยาก หรือ อย่างน้อยๆ จะมีคิดหน้าคิดหลังเสมอ หรือจะเรียก เกิดอาการลิ่งเล่้นั้นแหละครับ... หรือบางครั้ง อาการลิ่งเล่ จนติดเป็นนิสัย มันก็จะกลายเป็นอาการ ยื้อ หรือ เข้าข้างตัวเองไปเลยก็มี ซึ่งนั่นแหละครับ มันคือวิถีของการเก็งกำไรด้วยปัจจัยทางเทคนิค... จริงๆ แล้วนั่น เหนือเมฆก็ไม่อยากกล่าวซ้ำบ่อยๆ ว่า มีอาจารย์ท่านหนึ่งเคยกล่าวไว้ การเก็งกำไรด้วยปัจจัยทางเทคนิคนั้น "ต้องไร้ใจ" ซึ่งจะไร้ใจยังงัยอย่างไร ท่านที่เล่นหรือเก็งกำไรหุ้นด้วยปัจจัยทางเทคนิค ย่อมทราบกันดีอยู่แล้ว... หากแต่ว่า เรื่องแบบนี้ อาจจะต้องอาศัยประสบการณ์มากอยู่พอสมควร เรียกว่า ถ้าถึงขั้นซื้อขาย แล้วจะ ไม่มีคำถามอะไรในใจ หรือ ไม่คิดหน้าคิดหลังอะไรได้แล้วนั้น ก็ถือว่าเข้าขั้นแล้วละ สัญญาณบอกซื้อก็ซื้อ แล้วมันสัญญาณขาย ไม่ว่าจะกำไรหรือขาดทุน ก็ขาย โดยที่ไม่ว้อ ไม่หาเหตุ ไม่หาเรื่องอะไรมาเข้าข้างตัวเอง นั้นแหละครับ ที่หลายคนบอกว่า ทำยาก... เอาละครับ ของอย่างนี้ ว่ากันไม่ได้ ขึ้นอยู่ที่ใจและเงินที่ลงทุน อะไรที่มีเงินเข้ามาเกี่ยวข้องกับ มันก็จะมีวามซับซ้อนหรือเรื่องเยอะกันเสมอไปและครับ... กลับมาที่ SET Index หรือ ตลาดกันซักเล็กน้อยดีกว่า ยังไม่ละสายตากันไปไหนเหมือนเดิมมันแหละครับ ระยะนี้ หรือ ต่อจากนี้ เรียกว่าผลไม่ได้กันเลยนะ ซึ่งขึ้นนะไม่กลัวหรอก ถ้าจะขึ้นจริง ๆ จัง ๆ จะไปไล่ตาม ก็ไม่สาย หรือ ถ้าจะเป็นคลื่น 5 จริง ๆ รอบการเล่น ก็ไปได้ไกล ขอให้สัญญาณขึ้นจริง ๆ เอะ... แต่ที่ ระวังคลื่น 4 อีกชา อยู่ละ

ดูตามเกม...

จริงๆ แล้ว ไม่น่าจะเป็นหุ้นเก็งกำไรระยะสั้นซักเท่าไรหรอกนะ แต่ที่เอามา เข้าบาดตาเซียนนั้น ก็แค่อยากจะทำให้ท่านลองจับตาดูๆ กันไว้ ถ้ามาตามสัญญาณได้จริงๆ รอบขึ้นยาวๆ ได้

แนวรับ : ... 18.2-18.0 หรือ 18.3-18.4 ก็ยังน่าตามได้

เป้าหมาย : ... 21.0-22.0 ซึ่งถ้ายืน 22.0 ได้ ก็มองกันยาวได้

Price Chart...(TASCO)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

กราฟราคาหุ้น TASCO... จริงๆ ก็มีการขึ้นมาสักระยะ จนได้เห็นว่ามีสัญญาณของ กลุ่ม MA. อยู่ในภาพกระขิง ซึ่งนั่นหมายถึงว่า การแกว่งตัวใดๆ ถ้าสัญญาณใน MA. ไม่เสียไป การเก็บหุ้นไว้เล่นรอบ ก็ยังน่าสนใจอยู่... แต่เล่นแบบเอาปลอดภัยหน่อย แม้ว่าสัญญาณไม่เสีย แต่ก็ไม่ควรพลงมามากกว่า 18.0 ไว้ก่อนด้วย ด้วยนิสัย ของหุ้นแล้ว บางครั้งเราอาจจะต้องเฝ้าระดับนี้สำคัญ ของการแกว่งตัว เข้ามาพิจารณาด้วย ซึ่งถ้าจะว่าแบบนี้ การยืนระดับ 18.50 ก็อาจจะยังถือว่าไม่แพงด้วยนะ หรือราคา 18.3-18.5 ถ้าหากเปิดมาในระดับราคานี้ ก็ยังสามารถซื้อแบบตามหน้าได้... ก็อย่างที่กล่าวเบื้องต้น ไม่ต้องหาเรื่องลิ่งเล่มาคิด เล่นตามสัญญาณไว้ก่อนเลย